

นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ถูกใช้งานบน www.lohakit.co.th เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อจากนี้ เราจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินงานและผลิตโดย บริษัทโลหะกิจ เม็ททอล ซึ่งเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายๆ กัน แนะนำให้อ่าน คู่มือนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ฉบับนี้

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปจะ ตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณ คุณสามารถเลือกที่จะ ยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เดือนเวลาที่เว็บไซต์ส่ง คุกกี้มาให้คุณ

ในกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซต์เราต่อ คุณได้ทำการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้)ของเราตามนโยบายการใช้ เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ฉบับนี้ หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เรา คุณสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิด การคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้)?

เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์. โดยปกติคุกกี้มักจะเป็นชื่อไฟล์ที่มีชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุของคุกกี้ต่างๆ ตาม (ว่า คุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณเท่าไร) และตามด้วยค่าต่างๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติและเป็นค่าที่ไม่ซ้ำ กัน

คุกกี้ใช้ทำอะไร?

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของเราดีขึ้น ใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของ คุณมากขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆ บน เว็บไซต์ของคุณ (ภาษา, ประเทศเป็นต้น) เพื่อให้ประสบการณ์การเข้าเว็บของเราง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อ รวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อช่วยเราปรับปรุงโครงสร้างและ เนื้อหาของพวกเขา ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ“ในโลกแห่งความเป็นจริง” ในบางครั้งหากเราได้รับความยินยอมจาก คุณล่วงหน้าเราอาจใช้คุกกี้, แท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรับข้อมูลที่ทำให้เราสามารถแสดงให้คุณเห็นเว็บไซต์หรือ จากเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม หรือการโฆษณาอื่นๆ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เราไม่ใช้คุกกี้ทำอะไรบนเว็บไซต์นี้บ้าง?

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ที่อยู่, รหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ ฯลฯ ในคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

ใครใช้ข้อมูลที่อยู่บนคุกกี้?

ข้อมูลบนคุกกี้ของเว็บไซต์นี้จะถูกใช้โดยเราเท่านั้น และจะไม่ส่งข้อมูลคุกกี้ออกไปภายนอกหรือให้บุคคลอื่นแต่อย่างใด

เราใช้คุกกี้ประเภทใด?

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือโค้ดที่เว็บไซต์ ถ่ายโอน หรือ เข้าถึง จากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ เพื่อจัดเก็บ และบางครั้งก็ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันจะจำคุณได้เมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆ เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา, ใช้งานเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ของเรา อีกทั้งยังใช้เพื่อจัดการคุณสมบัติและเนื้อหาต่างๆ

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

- **คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ** คุกกี้เพื่อให้เรารับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้เราได้รับผลประโยชน์สำหรับการปรับปรุงวิธีการทำงานของไซต์ของเราได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โดยทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- **คุกกี้ฟังก์ชัน** คุกกี้เพื่อจดจำคุณเวลาที่คุณกลับมายังเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้เราจดจำการตั้งค่าของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราที่ทักทายคุณด้วยชื่อและจดจำการตั้งค่าของคุณ (ตัวอย่างเช่นการเลือกภาษา หรือภูมิภาค)

วิธีการจัดการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ?

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ของคุณในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้:

สำหรับเบราว์เซอร์ Chrome™: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;>

สำหรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer™: <https://support.microsoft.com/en-us/search?query=enable%20cookies%20in%20edge>

สำหรับเบราว์เซอร์ Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US

สำหรับเบราว์เซอร์ Firefox™: <https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;>

สำหรับเบราว์เซอร์ Opera™: [http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.](http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป

[http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.](http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/)

หมายเหตุ: หากปิดการคุกกี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์